
 ๑ 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำไสย 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓  

ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
วันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางค าตา  พลศรี ประธานสภา อบต.กมลาไสย ค าตา  พลศรี 
๒ นายทรงฤทธิ์  รัตนสีหา รองประธานสภา อบต.กมลาไสย ทรงฤทธิ์  รัตนสีหา 
๓ นางพัฒน์นรี  วรรณจักร สมาชิสภา อบต. หมู่  ๒ พัฒน์นรี  วรรณจักร 
๔ นางสาวส าอาง   ศรชีาติ สมาชิสภา อบต. หมู่  ๓ ส าอาง   ศรชีาติ 
๕ นายหนูเล็ก  บุษดี สมาชิสภา อบต. หมู่  ๖ หนูเล็ก  บุษดี 
๖ นางสุดใจ   นันทวงค์ สมาชิสภา อบต. หมู่  ๘ สุดใจ   นันทวงค์ 
๗ นายบุญชู ภูสีสิ้ว สมาชิสภา อบต. หมู่  ๙ นายบุญชู ภูสีสิ้ว 
๘ นายศุภณัฏฐ์  ดอนประจ า สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๐ ศุภณัฏฐ์  ดอนประจ า 
๙ นายอนิวัฒน์  วรรณจักร สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๖ อนิวัฒน์  วรรณจักร 

๑๐ นายทองพันธ์ จันประทัด สมาชิสภา อบต. หมู่  ๑๗ ทองพันธ์ จันประทัด 
๑๑ นางบุญเยี่ยม นาทองไชย เลขานุการสภาฯ บุญเยี่ยม นาทองไชย 

ผู้ลาประชุมฯ 
  - ไม่มี 
ผู้ขาดประชุมฯ  
 - ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ดาบต ารวจประดิษฐ  ไพรินทร์ นายก อบต.กมลาไสย ประดิษฐ  ไพรินทร์ 
๒ นางสาววิลัยพร  นาชัยเวียง รองนายก อบต.กมลาไสย วิลัยพร  นาชัยเวียง 
๓ นางนิตติยา  ดอนชัย รองนายก อบต.กมลาไสย นิตติยา  ดอนชัย 
๔ นางสาวสุภาพ  จ าปาหมื่น เลขานุการนายกฯ สุภาพ  จ าปาหมื่น 
๕ นางสาวสุภาวดี พิมล นักทรัพยากรบุคคล สุภาวดี พิมล 
๖ นายมารุต หมื่นไธสง นักวิเคราะห์ฯ มารุต หมื่นไธสง 
๗ นางสาวอรอุมา บุญราศี นักวิชาการเงินและบัญชี อรอุมา บุญราศรี 
๘ นางสาวจารุวรรณ ไชยโคตร นักวิชาการศึกษา จารุวรรณ ไชยโคตร 
๙ นางสาววาสรินทร์ วรรณสุทธิ ์ ผอ.กองคลัง วาสรินทร์ วรรณสุทธิ ์

๑๐ นางสาวทัศนีย์ จ าเริญสรรพ์ หัวหน้าส านักปลัด ทัศนีย์ จ าเริญสรรพ์ 
๑๑ นายประพันธุ์ พันทะชุม ผอ.กองช่าง ประพันธ์ พันทะชุม 
๑๒ นายวุฒินันท์ เครือวรรณ  นายช่างโยธา วุฒินันท์ เครือวรรณ 
๑๓ นางสุภาวดี พิมล นักทรัพยากรบุคคล สุภาวดี พิมล 
๑๔ นางสาวค าจนัทร์ อินทร์โสภา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ค าจันทร์ อินทรโ์สภา 

 



 ๒ 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐ น. 
ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยทุกท่าน วันนี้เป็น

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที ่๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเปิดการประชุมฯ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ไม่มี  
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรบัรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ  
ประธานสภาฯ  การตรวจรับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมือ่วันที่ 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เชิญท่านสมาชิกสภาตรวจรายงานการประชุมและเพ่ิมเติม
แก้ไข  

  มีท่านใดจะแก้ไข เพ่ิมเติม หรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข เพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ที ่๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๕  

ที่ประชุมฯ   ทีป่ระชุมมีมติรับรอง    ๙  เสียง 

    งดออกเสียง               ๑  เสียง 

 
ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถำม(ไม่มี) 
ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจำรณำเสร็จแล้ว(ไม่มี) 
ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา ฯ  ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ขั้นรับหลักการ) 

 เนื่องจากท่านนายกฯได้เสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น ก่อนจะลงมติ
 รับหลักการ ขอให้ท่านนายกชี้แจงต่อสภาฯและให้สมาชิกสภาฯได้อภิปรายก่อนครับ  

นายกฯ   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ด้วย ข้าพเจ้าขอเสนอร่าง 
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
  ๒๕๖๖ ฉบับนี้มาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ในสมัยประชุม
  นี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาด้วย ดังนี้  
   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย บัดนี้ ถึงเวลา
  ที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
  ได้ทราบถึงสถานการคลัง ตลอดจน หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดมอบให้นักวิชาการเงินและบัญชีชี้แจงครับ 
 
 



 ๓ 

นวก.การเงินฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอชี้แจงดังนี้ 
  1. สถานการณ์คลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้        

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 27,810,158.16 บาท   
 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 37,913,621.93 บาท    
 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 11,310,531.15 บาท  
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ  

         รวม 500.00 บาท      
 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม  

         3,389.00 บาท        

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
2.1 รายรับจริง จ านวน 35,869,264.36 บาท ประกอบด้วย   

  หมวดภาษอีากร    จ านวน 38,301.46  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 242,310.58  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 62,188.60  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน 368,420.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน 0.00   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน 16,136,583.11 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน   จ านวน 19,021,460.61 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 15,937,935.00 บาท 
  

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกลาง จ านวน 9,991,543.49 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 12,661,531.82 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 5,648,694.43 บาท 
งบลงทุน จ านวน 2,082,314.16 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,256,360.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 11,672,864.00 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 2,723,642.10 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 



 ๔ 

บันทึกหลักการและเหตุผล      
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์   
ด้ำน รวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,766,660 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,639,300 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,818,761 

  แผนงานสาธารณสุข 1,815,320 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,063,900 

  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 672,880 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 388,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,868,940 

  แผนงานการเกษตร 1,215,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 11,191,239 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 36,440,000 
   

   เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้วางแผนไว้ตาม 
  แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเสนอร่าง 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วน
  ต าบลกมลาไสยพิจารณาให้เห็นชอบต่อไป  
ปลัดฯ   เรียนทา่นประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่าน ส าหรับรายละเอียด 

ทั้งหมด ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอให้ 
ท่านสมาชิกสภาพิจารณาด้วย  

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายก ท่านปลัด และนักวิชการเงินและบัญชี  รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯพิจารณาและอภิปราย 
ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรัง บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ไม่ทราบว่า ความสูงของดินถมรองพ้ืน สูงเท่าไหร่ครับ  

นายช่างโยธา  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ความสูงขอดินถม
รองพ้ืน ๑.๒๐ เมตร ครับ  

ส.อบต.สุดใจฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท สามารถก าหนดขนาดของท่อประปา



 ๕ 

ได้หรือไม่ เพราะ ถ้าใช้ท่อขนาดเล็กลง จะสามารถส่งน้ าไปได้ระยะไกลมากข้ึน  หรือต้องให้
ส านักงานการประปกส่วนภูมิภาคส ารวจและก าหนดขนาดท่อเอง  

ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการนี้ ขนาด
ท่อส่งน้ าประปานั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคครับ  

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน แผนงาน
การเกษตร โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช มีการก าหนดพื้นที่ท่ีจะด าเนินการโครงการ
หรือไม่  

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการนี้สามารถ
ด าเนินการได้ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย   

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะอภิปรายและเสนอแนะอีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มี ก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อใหค้วามเห็นชอบ รับหลักการ              

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระท่ี ๑ ขั้นรับ
หลักการ  

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือ  

ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ       ๙  เสียง 
   งดออกเสียง   ๑  เสียง  
 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมฯ มีมติรับหลักการฯแล้ว  ในขั้นแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ 

ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยให้ที่
ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกสภาแต่ละท่าน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ 
คน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติก่อน  

ส.อบต.สุดใจฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอให้คัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน 

  ผู้รับรองคนที่ ๑ นางสาวส าอาง ศรีชาติ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นายศุภณัฎฐ์ ดอนประจ า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็สรุปว่า สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยมีมติ

เห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน  
 
ประธานสภาฯ  ต่อไป ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ และผู้รับรอง ๒ คน  
ส.อบต.บุญชูฯ  ขอเสนอ นายหนูเล็ก บุษดี  ส.อบต. หมู่ที่ ๖  
  ผู้รับรองคนที่ ๑ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ 
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นางสุดใจ นันทวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ ที่ประชุมจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบให้ นายหนูเล็ก บุษดี ส.อบต. หมู่ที่ ๖   

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  



 ๖ 

ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ      ๙  เสียง 
   งดออกเสียง  ๑  เสียง  
ประธานสภาฯ  ต่อไป ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ และผู้รับรอง ๒ คน  
ส.อบต.ศุภณัฏฐ์ฯ  ขอเสนอ นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓  
  ผู้รับรองคนที่ ๑ นางพัฒน์นรี วรรณจักร ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นายทองพันธ์ จันประทัด ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ที่ประชุมจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบให้  นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  
ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ     ๙  เสียง 
   งดออกเสียง ๑  เสียง  
ประธานสภาฯ  ต่อไป ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ และผู้รับรอง ๒ คน  
ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  ขอเสนอ นางพัฒน์นรี วรรณจักร  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
  ผู้รับรองคนที่ ๑ นางสาวส าอาง ศรีชาติ ส.อบต. หมู่ที่ ๓ 
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นายทองพันธ์ จันประทัด ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ ที่ประชุมจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไมม่ี ขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบให้ นางพัฒน์นรี วรรณจักร 
  ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  
ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ      ๙  เสียง 
   งดออกเสียง  ๑  เสียง  
ประธานสภาฯ  ต่อไป ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ และผู้รับรอง ๒ คน  
ส.อบต.พัฒน์นรีฯ  ขอเสนอ นางสุดใจ นันทวงค์   ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
  ผู้รับรองคนที่ ๑ นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจ า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ ที่ประชุมจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบให้ นางสุดใจ นันทวงค์ 
 ส.อบต. หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  
ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ      ๙  เสียง 
   งดออกเสียง  ๑  เสียง  
ประธานสภาฯ  ต่อไป ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ และผู้รับรอง ๒ คน  
ส.อบต.หนูเล็กฯ  ขอเสนอ นายทองพันธ์ จันประทัด ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
  ผู้รับรองคนที่ ๑ นางสุดใจ นันทวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นายบุญชู ภูสีสิ้ว  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ ที่ประชุมจะเสนออีกหรือไม่  
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมือ่ไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบให้ นายทองพันธ์ จันประทัด ส.อบต. หมู่

ที่ ๑๗  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  



 ๗ 

ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ     ๙  เสียง 
   งดออกเสียง   ๑  เสียง  
  
ประธานสภาฯ  สรุปว่าที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง ๕ คนแล้ว ประกอบด้วย 

 ๑. นายหนูเล็ก บุษด ี  ส.อบต. หมู่ที่ ๖ 
 ๒. นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
 ๓. นางพัฒน์นรี วรรณจักร ส.อบต. หมู่ที่ ๒ 
 ๔. นางสุดใจ นันทวงค์   ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 
 ๕. นายทองพันธ์ จันประทัด ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
 
 เมื่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอให้เลขานุการ

 สภาฯนัดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือเลือกประธานฯและเลขาฯต่อไปด้วย 
 ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ให้ที่ประชุม

 สภาฯพิจารณาก าหนดระยะเวลา รับการเสนอค าแปรญัตติ โดยต้องก าหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อย 
กว่า ๒๔ ชั่วโมงนับแต่สภาฯมีมติรับหลักการ  เชิญทีป่ระชุมสภาฯเสนอ 

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 
๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

  ผู้รับรองคนที่ ๑ นายอนิวัฒน์ วรรณจักร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖ 
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นายศุภณัฏฐ์ ดอนประจ า ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
ประธานสภาฯ  ทีป่ระชุมจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ใน 

วันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกมลาไสย 

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ  
ที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ       ๙  เสียง 
   งดออกเสียง   ๑  เสียง   
 ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
ระเบียบวำระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกสภา เรียนฝาก เรียนถามได้ 
ส.อบต.ศุภณฏัฐ์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณคณะ 

ผู้บริหารและกองช่าง ที่ได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทางระบายน้ าในพ้ืนที่บ้านโปโล หมู่ที่ ๑๐ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ขอเรียนฝากอีกจุดหนึ่ง คือ จุดหน้าบ้านนางค ามุก ศิริกิจ ซึ่งผมก็ได้เสนอ
หนงัสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามายังองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยแล้ว ก็ขอเรียนฝากถึง
คณะผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ  

ส.อบต.สุดใจฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถามเรื่อง
เงินโครงการพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านหรือยัง และก็ขอขอเรียนถาม 
การที่จะใช้รถแบคโฮรขนาดเล็กในการพัฒนาหมู่บ้าน จะต้องท าโครงการเสนอมาอย่างไรบ้าง 



 ๘ 

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเสนอเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับโครงการที่จะพัฒนาหมู่บ้านครับ อยากให้มีรถแบคโฮรเล็ก และก็มีรถน้ าหรือ
รถดับเพลิงเพ่ือใช้ล้างร่องระบายน้ าด้วย จะได้หรือไม่  

ส.อบต.บญุชูฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถามเรื่อง 
เงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้าจะน าเงินสะสมมาใช้ก่อสร้างศาลาหรือโดม ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จะท าได้หรือไม่  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการตามแนว
พระราชด าริฯ ที่ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้านไปด าเนินการนั้น ที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาใน
การด าเนินการอยู่นะครับ กิจกรรมที่ด าเนินการก็อยากให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆ ก็ขอ
เรียนฝากเรื่องนี้ถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ 

ส.อบต.สุดใจฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการตาม
แนวทางพระราชด าริฯ ของหมู่ที่ ๘ การด าเนินการ กิจกรรมที่ด าเนินการนั้น ก็เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและก็หมู่บ้านจริงๆ โดยหมู่บ้านจะน างบประมาณไปจัดท าโครงการ ๒ โครงการ ซึ่งก็
จะเป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินการเป็นอย่างดี และก็เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและหมู่บ้านเป็นอย่างดี  

ส.อบต.ส าอางฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของบ้านสง
ยาง หมู่ที่ ๓ ก็มีการบริหารจัดการที่ดี น างบประมาณไปด าเนินการในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน และมีการด าเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา และงบปะมาณมีการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและมี
งบประมาณคงเหลือในการแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านด้วย  

ส.อบต.หนูเล็กฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน การด าเนินการ
โครงการตามแนวทางพระราชด ารฯิ ของหมู่บ้าน ก็จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้
ค าแนะน า ส่วนการด าเนินการก็จะเป็นผู้น าหมู่บ้านเป็นผู้บริหารงาน ชาวบ้านก็ไม่ค่อยทราบ
ข้อมูลว่ามีการด าเนินการอะไร อย่างไรบ้าง บางหมู่บ้านก็มีการบริหารจัดการที่ดี ก็ดีใจด้วยครับ  

ประธานสภาฯ  โครงการนี้ ในหมู่ที่ ๑๘ ก็มีการด าเนินการกิจกรรมที่ดี โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกัน ทั้ง
หมู่บ้านและก็เชิญคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรมที่ท าก็เช่น การพัฒนา
หมู่บ้าน ใช้แรงงานเป็นประชาชนในหมู่บ้าน ก็ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี  

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่มีการประชุม
หารือแนวทางการการด าเนินการโครงการตามแนวทางพระราชด าริและขั้นตอนการขอรับเงิน
อุดหนุน ก็ได้มีการชี้แจงกับผู้น าหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเลือกโครงการที่จะท า ก็ข้ึนอยู่
กับประชาคมหมู่บ้าน การด าเนินการต้องมีมติเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านด้วย 

นายกฯ  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องโครงการตามแนวทาง
พระราชด าริฯ ถ้าหมู่บ้านใดส่งโครงการเข้ามา โดยรายละเอียดไม่ถูกต้องตามระเบียบ ก็จะต้อง
น ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะถ้าไม่ถูกต้องตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
ก็จะไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณได้ 

ปลัดฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย ในช่วงนี้ ดังนี้  

  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะมีกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ก็ขอฝากท่านสมาชิกสภา
ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย  

  เงินเบี้ยยังชีพ ที่เป็นเงินเพ่ิม ส าหรับผู้สูงอายุ รอบนี้ จะจ่ายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย  



 ๙ 

  อ าเภอกมลาไสยได้แจ้งด าเนินการโครงการถนนสายบุญ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลกลาไสย ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่บ้านโปโล หมู ่๑๐,๑๓ เวลา ๗.๐๐ น.เป็นต้น
ไป ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  

  โครงการศึกษาดูงานของชมรมผู้สุงอายุ ในเบื้องต้นมีแผนจะมีการศึกษาดูงานนอก
สถานทีใ่นเร็วๆนี้ รายละเอียดจะแจ้งต่อสภาฯทราบอีกครั้งหนึ่ง  

ส.อบต.อนิวัฒน์ฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ชาวบ้านได้ฝาก
ขอบคุณ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทีดู่แล แก้ปัญหาน้ าท่วมถนนในพื้นที่บ้านข้าวหลาม 
ตามท่ีองค์กาบริหารส่วนต าบลกมลาไสยได้แก้ไขปัญหาให้กรณีการฝังท่อสูงกว่าระดับน้ า ก็
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ด าเนินการให้ครับ  

ส.อบต.ส าอางฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกท่านที่ร่วมกันด าเนินการ ตีเส้นจราจรถนนสายหน้า
โรงเรียนสงยางสงเปลือยฯ ผู้อ านวยการโรงเรียนก็ฝากขอบคุณมาด้วย และขอเรียนฝากเรื่อง
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ บ้านสงยาง หมู่ที่ ๓ ยังด าเนินการไม่เสร็จแล้ว
หยุดงานไป ขอเรียนฝากเรื่องนี้ด้วย  

ประธานสภาฯ  เรื่องโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านสงยาง หมู่ที่ ๓ ขอฝากเจ้าหน้าที่
ติดตามด้วย มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่  

ทีป่ระชุมฯ  ไม่มี  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มแีล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วม

ประชุมในวันนี้ ขอนัดการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๕ การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากีแขนสั้น  ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลำ ๑๒.๓๐ น. 
ลงชื่อ        

        (นางบุญเยี่ยม นาทองไชย) 
       เลขานุการสภาฯ 

                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯแล้ว  
 

ลงชื่อ      ประธานกรรมการฯ 
 (นางสาวส าอาง ศรีชาติ)  
 

ลงชื่อ          กรรมการฯ 
 (นางพัฒน์นรี วรรณจักร)  
 

ลงชื่อ       กรรมการฯ 
 (นายทองพันธ์ จันประทัด)  
 
       ลงชื่อ        
        (นางค าตา พลศรี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
             ผู้รับรองรายงานการประชุม 


